



ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอรับทุนจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ใช้ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ในช่องทางออนไลน์ (Online Courses) อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินทุนโครงการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อสื่อ
1	การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อต่อยอดถึงระดับมืออาชีพ
2	การสร้าง Infographic เพื่อพัฒนาบทเรียนและสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย PowerPoint
3	การสร้างเว็บไซต์ภาษา PHP แบบ MVC ด้วย Codeigniter Framework
4	การจัดการ Network Monitoring ภายในองค์กรด้วยโปรแกรม ZABBIX
5	pfSense Firewall สำหรับดูแลระบบเครือข่าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนดำเนินการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึง 10 กรกฎาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนบท้ายประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรื่อง รายชื่อสื่อผู้ได้รับทุนโครงการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561

กำหนดลงนามสัญญา :

วันที่เซ็นสัญญา	เวลา	สถานที่เซ็นสัญญา	ชื่อสื่อ
28 มีนาคม 2561	09.00–12.00 น.	ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์	การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อต่อ ยุดถึงระดับมืออาชีพ
			การสร้าง Infographic เพื่อพัฒนา บทเรียนและสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย PowerPoint
			การสร้างเว็บไซต์ภาษา PHP แบบ MVC ด้วย Codeigniter Framework
			การจัดการ Network Monitoring ภายในองค์กรด้วยโปรแกรม ZABBIX
			pfSense Firewall สำหรับดูแล ระบบเครือข่าย

เอกสารประกอบการลงนามสัญญารับทุน

1. แบบเสนอโครงการรับทุน จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อด้วยปากกา)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 4 ชุด

แนวทางการปฏิบัติในการลงนามสัญญารับทุน

ให้ผู้รับทุนลงนามสัญญารับทุนตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถมาตาม
กำหนดการได้ ให้ท่านแจ้งมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 055-267200 ภายใน 9400